

THÔNG BÁO
Kết luận của Cục trưởng tại Hội nghị giao ban
công tác thi hành án dân sự quý I năm 2018

Ngày 15/01/2018, ngay sau khi kết thúc Hội nghị giao ban trực tuyến của Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự với 63 Cục Thi hành án dân sự địa phương, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự quý I/2018. Đồng chí Đặng Văn Huy - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chấp hành viên, chuyên viên phụ trách công tác thống kê, tổng hợp của Cục và Chi cục trưởng, Chấp hành viên của 13 Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự quý I/2018, phương hướng nhiệm vụ công tác quý II/2018 và các ý kiến phát biểu thảo luận của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, đồng chí Đặng Văn Huy - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự kết luận:

1. Về kết quả các mặt công tác trong quý I/2018, phương hướng nhiệm vụ công tác quý II/2018

Biểu dương và ghi nhận những thành tích, kết quả mà tập thể công chức, người lao động trong Ngành đã đạt được trong quý I/2018. Toàn Ngành đã hoàn thành ¼ chỉ tiêu về việc và tiền được Tổng cục Thi hành án dân sự giao, về tiền đạt 34.43% (so với chỉ tiêu được giao, vượt 0.93%). So với cùng kỳ, kết quả về việc và tiền của toàn Ngành đều tăng (về việc đạt 61.46%, tăng 6.5%; về tiền đạt 34.43%, tăng 21.06%). Theo thống kê toàn tỉnh có 1/14 đơn vị¹ hoàn thành chỉ tiêu thi hành xong về việc, 7/14 đơn vị² hoàn thành chỉ tiêu thi hành xong về tiền, trong đó có 2 đơn vị³ hoàn thành chỉ tiêu giảm tồn về tiền.

Việc thực hiện các mặt công tác khác cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ: (i) Công tác quản lý chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, cụ thể; công tác phối hợp trong thi hành án ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; Uy tín, vị thế, hình ảnh của cơ quan Thi hành án dân sự trong hệ thống chính trị tiếp tục được khẳng định và nâng cao; (ii) Kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động từ Cục đến các Chi cục tiếp tục được tăng cường; (iii) Kết quả công tác thi hành án về việc, về tiền có nhiều chuyển biến tích cực; các vụ việc phức tạp, có

¹ Chi cục THADS huyện Phục Hòa.

² Chi cục THADS các huyện: Quảng Uyên, Trùng Khánh, Hạ Lang, Thạch An, Nguyên Bình, Bảo Lạc, Thông Nông.

³ Chi cục THADS huyện Hạ Lang và Quảng Uyên.

giá trị lớn được quan tâm thi hành hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; (iv) Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tiếp tục được quan tâm thực hiện, phục vụ tốt hơn công tác của Ngành; (v) Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm; công tác thi đua khen thưởng được thực hiện tốt; công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện hiệu quả; công tác văn phòng tiếp tục được duy trì và thực hiện thường xuyên...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi hành án dân sự trong quý I/2018 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau: (i) Việc triển khai công tác đầu năm 2018 tại một số đơn vị còn chưa kịp thời, nhiều hạn chế; (ii) Bên cạnh các đơn vị có kết quả cao như: Quảng Uyên, Trùng Khánh, Thông Nông, Bảo Lạc... còn một số đơn vị có kết quả thấp, ổn định, làm ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn Ngành (Trà Lĩnh, Hà Quảng, Bảo Lâm...); (iii) Việc thực hiện nhiệm vụ chưa thật sự quyết liệt, kỹ năng tổ chức thi hành án còn hạn chế; (iv) Kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi còn chưa nghiêm; (v) Việc thực hiện chế độ báo cáo theo Quy chế làm việc và chất lượng báo cáo của các đơn vị còn hạn chế.

2. Về một số yêu cầu, nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2018 đã đề ra, phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu chuyên môn được giao, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố quyết liệt, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, bám sát tất cả các lĩnh vực công tác của đơn vị, tập trung khắc phục các hạn chế, tồn tại. Ngay sau Hội nghị cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

2.1. Các Chi cục khẩn trương tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả các mặt công tác trong năm 2017, chậm nhất trước ngày 25/01/2018; khẩn trương gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của đơn vị mình về Cục để thẩm định và phê duyệt. Giao Văn phòng Cục tổng hợp, thẩm định và tham mưu phê duyệt kế hoạch công tác năm của các đơn vị để các đơn vị kịp thời triển khai thực hiện.

2.2. Bám sát Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018; tập trung giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp, đặc biệt là những vụ việc đã có chỉ đạo; tập trung cao độ trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trước khi nghỉ Tết Nguyên đán; chú trọng thực hiện tốt việc thẩm định giá trong quá trình thi hành án.

2.3. Nghiêm túc thực hiện tốt kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính và chế độ báo cáo theo quy định.

2.4. Quan tâm, chăm lo đời sống, động viên công chức, người lao động trong đơn vị trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Phân công công việc hợp lý, đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc trước và sau các ngày nghỉ Tết, không để chậm trễ công việc, có phương án bảo vệ kho tàng vật, tài sản, bố trí

công chức Lãnh đạo trực cơ quan, sẵn sàng giải quyết công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết.

2.6. Giao Văn phòng Cục có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; các đơn vị thuộc Cục và các Chi cục cần kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để có chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Trên đây là Kết luận chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng tại Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự quý I năm 2018, Cục Thi hành án dân sự thông báo để các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trực thuộc và các đồng chí biết, quán triệt, thực hiện và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Tổng cục THADS (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để chỉ đạo);
- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục (để t/h);
- Chi cục THADS huyện, TP (để t/h);
- Trang TTĐT Cục THADS tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, TH.

**TL. CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ban Xuân Hùng

